



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, bangkokpost, mcot, workpointnews, springnews, nationtv, newtv, one31, acnews, thaigov

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ มีมติให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีกฎหมายรองรับ การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ชัดเจน โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ยืนยันไทยยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 ยังไม่มีการระบาดของโรคในประเทศ

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ที่ผ่านมามีเคสผู้ป่วยต่างชาติปฏิเสธเข้ารับการรักษาในรพ.หลังเจ้าหน้าที่พบเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้จะใช้กฎหมายดำเนินการได้ โดยมาตรา 34 (1) หากไม่ยินยอมจะมีโทษทั้งจำและปรับ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, prachachat, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แถลงว่า ยังคงมีผู้ป่วยยืนยันสะสมคงเดิม 35 ราย รักษาหายแล้ว 21 ราย เหลือนอนรักษาในรพ. 14 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 รายตอบสนองต่อการกระตุ้นดีขึ้น รายที่มีวัณโรคร่วม ระบบหายใจดีขึ้น แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ใกล้ชิด กรณีผู้ป่วยชาวจีนที่ไม่ได้ข้ามพรมแดนตามช่องทางเข้ารักษาที่รพ.แม่สอด จ.ตาก และสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ผลตรวจเป็นลบ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมศูนย์ปฏิบัติการในการตรวจติดตามด้านชายแดน และประสานมหาดไทย ทหาร ทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนค่าใช้จ่ายการตรวจเชื้อไวรัส กรณีไม่ป่วยแต่อยากตรวจหาเชื้อหากไปรพ.เอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง หากรพ.เอกชนส่งตรวจที่ส่วนกลาง 13 แห่ง จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจต้องเสียค่ารักษาอื่นๆ และหากผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นบวกจะถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการรักษาทันที และไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไปรพ.รัฐ จะมีระบบคัดกรองว่าเป็นผู้ที่ควรตรวจหรือไม่ หากจำเป็นต้องตรวจสามารถรักษาตามสิทธิ แต่ถ้าอยากตรวจโดยไม่จำเป็นจะมีค่าใช้จ่าย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การขยายเกณฑ์เฝ้าระวังทำให้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคประมาณวันละ 100 ราย โดยมีคนไทยที่มีความเสี่ยง เช่น คนทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยว สายการบิน นักเรียน นักศึกษาที่กลับมาจากพื้นที่ระบาด บุคลากรทางการแพทย์ เข้ามาตรวจเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถพบผู้ป่วยคนไทยได้หากมีการติดเชื้อภายในประเทศจริง แต่ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติ

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ.เน้น 1.คัดกรองผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยโรคอื่น ปรับหลักเกณฑ์ของไข้ลงเป็น 37.5 องศาเซลเซียส ปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ และชี้แจงหน่วยงานรัฐ เอกชนและคลินิกให้ทราบหลักเกณฑ์ 2.ฝึกซ้อมความพร้อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในกทม.มีการสื่อสารผ่านมหาวิทยาลัย รพ.เอกชน รพ.สังกัด กทม. กองทัพ กรมการแพทย์ ส่วนต่างจังหวัด ผู้ตรวจฯ นพ.สสจ. ผอ.รพ. เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ และเตรียมสำรวจห้องแยกโรคความดันลบ หรือรพ.สนามรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก เตรียม รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ 4 แห่ง รองรับหากมีผู้ป่วย 30-40 คน ทั้งนี้ การแพร่ระบาดระยะที่ 1 คือ มีผู้ป่วยจากนอกประเทศเข้ามา ระยะที่ 2 ผู้ป่วยต่างประเทศแพร่เชื้อให้คนไทย ระยะที่ 3 การแพร่ระหว่างคนในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : sentangsedtee

-เสนอว่า เพจกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่วิธีการภูมิคุ้มกันด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง 8 ขั้นตอน ของ WHO

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว รพ.ยะลาตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วย COVID-19 ตามข่าวลือ

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, matichonweekly, workpointnews, mcot, thaigov, prachachat, the standard

-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรี สั่งผู้ว่าฯ-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบกรณีคนจีนป่วยโควิด-19 ลอบเข้ารับรักษาตัวรพ.ชายแดนทางช่องทางธรรมชาติ หากพบใครเกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย กำชับคัดกรองรัดกุมทุกช่องทาง ได้รับรายงานจากสร.ที่มีการตรวจผ่านรพ.ในพื้นที่ว่ายังไม่พบการติดเชื้อ ส่วนการประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติที่จะประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีกฎหมายรองรับการทำงานได้สะดวกและรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันหากเกิดแพร่ระบาดในอนาคต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ปลัด ก.ศึกษาธิการ ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ กพฐ. ให้แจ้งบุคลากรทางการศึกษา-นักเรียนที่กลับจากประเทศเสี่ยง ไปรับการตรวจคัดกรองที่รพ. แล้วแจ้งผลกับหน.สถานศึกษา หากตรวจพบว่าเสี่ยงติดเชื้อให้ส่งนักเรียนหรือหยุดงาน หรือเฝ้าดูอาการ 14 วัน นับจากกลับถึงไทยโดยไม่ถือเป็นวันลา</p> <p>-ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊ก กำชับบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันติดเชื้อจากผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ให้ทุก รพ.ส่งกักตม. Big Cleaning ทุกวันจันทร์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>-ก.การต่างประเทศ เผย คนไทยบนเรือโดมอนต์ ปรินเซส ติดโรครีโควิด-19 แล้ว 5 คน เป็นผู้โดยสาร 1 คน และลูกเรือ 4 คน ทั้งหมดรักษาตัวในรพ.ที่ญี่ปุ่น ได้ติดตามอาการและส่งอาหารให้ลูกเรือทุกคนซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว อยู่ระหว่างรอผล โดยคนที่ผู้ร่วมห้องตรวจพบว่าติดเชื้อจะต้องตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่ง ขณะนี้มีลูกเรือกลับมาแล้ว 1 คนเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ตรวจหาเชื้อตามขั้นตอนของ สธ. พบว่าไม่ติดเชื้อ</p> <p>-กรมศุลกากร จับกุมผู้ลักลอบส่งออกหน้ากากอนามัยที่ศุลกากรการทำเรือกรุงเทพฯ ยึดได้ 100,000 ชิ้น มอบให้สธ.</p> <p>-ศิริราช ออกประกาศให้บุคลากรงดเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ถึง 30 เม.ย.</p> <p>-สภาวิชาชีพไทย ปรับมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโควิด-19 ทางโลหิต โดยผู้ที่มาจากพื้นที่ระบาด ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด -19 งดบริจาคเลือด 4 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ภาธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้ความรู้ว่า ผู้ที่ควรใส่หน้ากากอนามัยคือผู้ป่วยที่มีน้ำมูก ไอ จาม และคนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ช่างรถแท็กซี่ ทำงานในสนามบิน รพ. หรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยโดยไม่จำเป็น เพราะสิ้นเปลืองทรัพยากรและอาจขาดแคลน เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ การใส่หน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ต้องประกอบกับ การหลีกเลี่ยงที่ชุมชน ล้างมือให้สะอาด และอยู่ให้ห่างผู้ที่ป่วย</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจากการที่นักท่องเที่ยวหายไป ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือ เช่น ลดค่าเช่า ด้านสายการบินนกสัปดาห์ประกาศเลิกจ้างนักบิน 24 คน หลังถอดไฟลท์ 2 เที่ยวบิน ส่วนสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศใช้มาตรการสมัครใจหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @monkey_p</p> <p>-ทวีตภาพแคปหน้าจอไลน์ เป็นภาพรพพยาบาลรพ.แก่งคอย พร้อมเจ้าหน้าที่ใส่ชุดป้องกันเชื้อ ระบุว่า ที่รพ.แก่งคอยมีผู้หญิงติดเชื้อ COVID-19 หลังกลับจากเกาหลี รักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยหญิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้ใช้twitter @dedepigy</p> <p>-ทวีตข้อความสอบถามว่า มีนศ.และอาจารย์กว่า 50 คน เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้ มาเรียนในม.ขอนแก่น ไม่ยอมกักตัว มีบุคลากรม.ขอนแก่น 2 คนที่กลับจากเกาหลีแล้วป่วย กำลังตรวจหา COVID-19 รอบแรกผล negative เป็นเรื่องจริงหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>-มีการส่งต่อข้อความ เชื้อ COVID-19 มีระยะฟักตัว 0-24 วัน หลังติดเชื้อจะไม่แสดงอาการแต่เซลล์ปอดเริ่มกลายเป็นผังผืด เมื่อมีอาการไข้ ไอ ผู้เชี่ยวชาญและวิธีตรวจสอบโดยหายใจลึกๆ ค้างไว้ 10 วินาทีขึ้นไป หากทำได้โดยไม่มีอาการแน่นหน้าอก แสดงว่าปอดไม่ติดเชื้อ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, Bangkokbiznews, thebangkokinsight, js100, newtv</p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้ มี 6 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล บาห์เรน จอร์แดน คิริบาส ซามัว และอเมริกันซามัว ที่ประกาศห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เข้าประเทศ และ 9 ประเทศรวมถึงบรูไน อังกฤษ เดนมาร์ก อิตาลี คาซัคสถาน เอลิโอบีเย และอุกันดา ยกกระดานการเฝ้านักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ จีน อิหร่าน และสิงคโปร์</p> <p>-จีน ทางการจีนอนุญาตคนต่างถิ่นออกจากเมืองอู่ฮั่น หลังปิดเมืองกักโรคนาน 1 เดือน</p> <p>-เกาหลีใต้ สายการบินต่างๆ ระงับเที่ยวบินไปยังเมืองแทกู ได้แก่ เอเชียอาเอโรไลน์ แอร์ปูซาน เซจูแอร์ ด้านโคเรียนแอร์สั่งระงับเที่ยวบินอินชอน-เทลอาวีฟ ถึง 28 มี.ค. 2563 หลังอิสราเอลสั่งห้ามชาวเกาหลีใต้เข้าประเทศ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อ 893 คน ผู้เสียชีวิต 8 คน แหล่งระบาดอยู่ที่เมืองแทกู และเขตของโด ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้ แจ้งเตือนชาวไทยในเมืองแทกูและเมืองช็องโด ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ยกกระดานการเตือนภัยเป็นสีแดงทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ฮ่องกง พบผู้ที่อพยพมาจากเรือสำราญในญี่ปุ่นติดเชื้อไวรัสเพิ่มอีก 2 ราย</p> <p>-อิหร่าน กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านปฏิเสธข่าวมีผู้เสียชีวิต 50 รายแล้ว โดยโฆษก สธ.อิหร่าน ระบุว่า มีคนเสียชีวิต 12 ราย และผู้ติดเชื้อ 61 ราย แหล่งระบาดส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองกอม รัฐบาลอิหร่านสั่งปิดมหาวิทยาลัยและโรงเรียนใน 14 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งกรุงเทพฯ 1 สัปดาห์</p> <p>-คูเวต พบผู้ป่วยติดเชื้อ 3 รายแรก</p> <p>-บาห์เรน พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย เป็นพลเรือนชาวบาห์เรนที่เพิ่งเดินทางกลับจากอิหร่าน</p> <p>-อัฟกานิสถาน พบผู้ป่วยรายแรก เป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางไปอิหร่าน</p> <p>-อิรัก พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ เป็นนักศึกษาชาวอิหร่านที่เข้ามาเรียน</p> <p>-ปากีสถาน รัฐบาลสั่งปิดจุดผ่านแดนซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่าน</p> <p>-อิตาลี มีผู้ป่วย 150 คน เสียชีวิต 4 คน โดยแคว้นลอมบาร์ดี ทางภาคเหนือของประเทศเป็นพื้นที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุด</p> <p>-ออสเตรีย รัฐบาลเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ว่าควรมีมาตรการปิดด่านชายแดนติดต่อกับอิตาลีหรือไม่ และสั่งระงับบริการรถไฟจากอิตาลีบริเวณเทือกเขาแอลป์ หลังพบผู้โดยสาร 2 คนที่เดินทางมาจากอิตาลีเป็นไข้ แม้ผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบ</p> <p>-ตุรกี จะปิดพรมแดนติดกับอิหร่านชั่วคราว เนื่องจากกลัวการแพร่ระบาด</p> <p>-สหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามพลเมืองเดินทางมาประเทศไทยและและเดินทางเข้าประเทศอิหร่านแล้ว</p> <p>-รายงานสถานการณ์ ในจีนยอดผู้ติดเชื้อ 77,150 คน เสียชีวิต 2,592 คน สรุปรายยอดผู้ป่วยทั่วโลก 79,157 คน ญี่ปุ่นติดเชื้อ 147 คน เสียชีวิต 3 คน ส่วนผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญไดมอนต์ ปรีนเซส 691 คน เสียชีวิต 3 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส</p> <p>-กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะประเทศไทยจะมีดีแค่ไหนแต่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอน จากการตัดสินใจของนานาประเทศที่กระทบการท่องเที่ยว การนำเข้า รวมถึงมาตรการจัดการปัญหาที่หนักเบาแตกต่างกันของแต่ละประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์คุณภาพชีวิต</p> <p>-กล่าวถึงข้อเสนอแนะผู้จัดงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 โดย 1.จัดระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หากพบให้งดเข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำให้พบแพทย์ 2.จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 3.จัดหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม 5.จัดจุดแนะนำและปฐมพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6.ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 7.จัดสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น วิธีสวมหน้ากากอนามัย วิธีล้างมือ รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ 8.ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งหรือยืนอยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำ 1.งดเข้าร่วมกิจกรรม หากมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ 2.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับตนเองให้เพียงพอก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 3.หากเริ่มป่วย ควรรับการตรวจรักษาตามขั้นตอนและงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที 4.หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล และ 5.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวชื่นชมภารกิจของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลคนไทย 138 คน ที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น และเฝ้าระวังการติดเชื้อในศูนย์ดูแล อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 14 วัน เป็นอย่างดี จนทุกคนได้กลับบ้าน</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ศ. (พิเศษ) ดร.นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. และได้ลงนามความร่วมมือกับรพ.สูงเนิน และบริษัทกิงจิงฟาร์ม จำกัด อ.วังน้ำเขียว ในโครงการปลูกสมุนไพรกัญชาแบบออร์แกนิกเพื่อนำมาผลิตตำรับยาแผนไทยต่างๆ</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในระยะแรก รพ.จิตเวชนครราชสีมา จะใช้ 2 ตำรับคือ ตำรับศุขไสยาสน์ และน้ำมันกัญชา</p> <p>นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า ผู้ป่วยสามารถรับบริการได้ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยมีเงื่อนไข คือ 1.อายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการตรวจประเมินตามขั้นตอนจากจิตแพทย์ว่าอาการทางจิตใจอยู่ในสภาวะสงบและคงที่ 2.ไม่ป่วยเป็นโรคจิตไบโพลาร์ 3.ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดรวมทั้งเหล้าและบุหรี่ 4.การทำงานของตับและไตเป็นปกติ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : แนวนหน้า, เว็บไซต์ tnnthailand, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 62 พื้นที่ ประชาชนควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนภาคเหนือ ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 13 พื้นที่ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ ต.จองค์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ www.airvisual.com รายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษโลก พบว่า กทม.อยู่ในลำดับที่ 5 ค่าฝุ่น 183 US AQI และเมืองเชียงใหม่อยู่ในลำดับ 9 ค่าฝุ่น 160 US AQI</p>	-
<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่ 2 และกล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ระยะครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ พบมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการดำเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้ในคนและภาคเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง 50% การใช้ยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์ ลดลง 20% และ 30% ตามลำดับ รวมทั้ง ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20% และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ ดำเนินงานแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในรพ.สังกัดสธ. และกำลังขยายไปยัง รพ.รัฐสังกัดอื่น ๆ และ รพ.เอกชนทั่วประเทศ มุ่งให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้ความรู้คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยา</p>	-
<p>ตรวจสอบสุขภาพจิตผู้ขอใบอนุญาตซื้ออาวุธ สื่อที่นำเสนอ : แนวนหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว</p> <p>-กล่าวถึงการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอาชญากรรมออกอาจติดต่อกัน ว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มีแนวคิดให้มีการตรวจสอบสุขภาพจิตประจำปีผู้ขอใบอนุญาตซื้อปืนหรืออาวุธต่าง ๆ โดยมีการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปวางนโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหา รวมถึงอาชีพที่ควรได้รับการตรวจสอบสุขภาพจิต ซึ่งแผนกลับสนับสนุนให้ดำเนินการ</p>	-
<p>ยกระดับมาตรฐานอาหารริมทาง สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายณิพนธ์ ไชยนันท์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เพลิดเพลินวัฒนธรรมอีสาน ถนนคนเดินเซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.บุรีรัมย์ ตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย ตั้งเป้าหมายระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ 30 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1.ให้รักษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2.ให้เพิ่มพื้นที่จำหน่ายผักผลไม้ที่สะอาดปลอดภัย ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง และส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน และ 3.ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอาหาร ตามแนวทาง ถนนสะอาด รสชาติอาหารอร่อย แม่ค้าถ้อยที่ถ้อย อ้อยาศัย ถูกใจราคา รักษาไว้วัฒนธรรม</p>	-
<p>อันตรายจัดฟันแฟชั่น สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ต้องมีทันตแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด การจัดฟันแฟชั่นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นจากร้านหรือคลินิกเถื่อนจะทำให้เหงือกอักเสบ เกิดแผลในช่องปาก สารอันตราย เช่น ปรอท สารหนู ตะกั่ว อาจดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และอาจเกิดการติดเชื้อเนื่องจากขั้นตอนในการทำสกปรก ลวดและอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่ติดไม่แน่นอาจหลุดเข้าคอ</p>	-
<p>การปฏิรูประบบสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไชยงกูร นักวิชาการอิสระ ระบุว่า จากการทำงานในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เป็นประธาน มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการตั้งคณะทำงาน 5 คณะ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ระบบบริหาร ระบบบริการ ระบบคุ้มครองการบริโภค ระบบการเงินการคลังและระบบกฎหมาย โดยต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 5 ปี และพบว่าสธ.มีจุดแข็ง คือ ความรู้ความสามารถ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของบุคลากรทางการแพทย์ แต่มีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาเรื้อรัง คือ 1.ระบบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแบบรายหัวจาก สปสช. ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการ 2.ระบบการบริหารจัดการของรพ. ไม่ได้แยกการบริหารออกจากบริการทางการแพทย์ ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของรพ. ต้องทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยและบริหารจัดการรพ. 3.ระบบบัญชีการเงินการคลัง หน่วยบริการไม่มีอำนาจในการตั้งงบประมาณตัวเอง แต่ขึ้นกับส่วนกลางโดยเฉพาะ สปสช. 4.ไม่สามารถสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปท้องถิ่น ต้องทำให้ให้หน่วยบริการโดยเฉพาะ รพ. ของ สธ. มีอิสระในการบริหารจัดการ มีอำนาจจัดหางบประมาณโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานส่วนกลาง มีส่วนร่วมกับสังคมชุมชนในพื้นที่ที่ให้บริการ 5.มีกฎระเบียบมากเกินไป ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขได้รับฟังความเห็นของประชาชนมาต่อเนื่อง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปและจัดทำแผนเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว และ กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา กับคณะอนุ กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข กำลังลงพื้นที่พบหน่วยบริการทุกเขตสุขภาพเพื่อรับฟังความเห็นจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อบุคลากรของสธ.ที่อยู่ในระบบเดิมมานาน แต่ถ้าไม่มีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ๆ ก็จะต้องจมอยู่กับปัญหาเดิมๆ</p>	
<p>สธ.-จุฬาฯ ร่วมวิจัยสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันโรคผิวหนัง และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ว่า กรมฯ จะทำหน้าที่วิจัยทางคลินิก สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยทางการแพทย์ ส่วนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมในส่วนของ การบรรยาย สัมมนา ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ เฉพาะบุคคลของผู้เข้าฝึกอบรม ฯลฯ ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับจุฬาฯ และต้องเป็นไปตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน</p>	-
<p>การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ โลก คน เมือง -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในงาน สร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 3 ว่า การดูแลแบบประคับประคองไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะมีเด็กที่ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตกว่า 90% ต้องการการดูแล ต้องทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงภาวะสุดท้ายของชีวิตด้วย ซึ่งในมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

